

เทศบาลตำบลทับมา

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง

ตำบลทับมา อำเภอเมือง

จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-663-148

โทรสาร 038-663-078

ประชากร

25,155 คน

(ชาย 12,509 คน หญิง 12,646 คน)

พื้นที่

29.24 ตารางกิโลเมตร

(ครอบคลุมจำนวน 8 ชุมชน)

รายได้

131,004,925.82 บาท

(ไม่รวมเงินอุดหนุน,

เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน

44,956,803 บาท

คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ วงษ์ศรี

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

นายสมชาย กล่อมแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา

นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย จำนวน 12 คน

หญิง จำนวน - คน



เทศบาลตำบลทับมา เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมือง และเกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร และปัญหาประชากรแฝง รวมทั้งการตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดังนั้นเทศบาลจึงดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู้อาเซียน” ควบคู่ไปพร้อมกับหลักการบริหารเครือข่าย 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาภาพรวมและการสำรวจปัญหาของพื้นที่ เป็นการสำรวจปัญหาทุกมิติ ทั้งภายในและนอกพื้นที่อย่าง

ครบถ้วน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงประเด็น วางแผนกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 2 การประสานแสวงหาผู้ร่วมพัฒนาเครือข่าย โดยการชี้ให้หน่วยงาน องค์กร ที่จะเชิญร่วมเป็นเครือข่ายเห็นสภาพปัญหา ประเด็นการพัฒนาร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารทักษะความรู้ระหว่างองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ มีการเชื่อมโยง เข้าถึง บุคลากรในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสื่อสารให้สมาชิกทุกคนเห็นความสำคัญของเครือข่าย และร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ มีการสรรหาประสานหน่วยงานองค์กรที่เป็น แหล่งวิชาการ แหล่งทุนมาร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อแบ่งปันทักษะและประสบการณ์แก่องค์กร หรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างพันธสัญญาาร่วมกัน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ สร้างข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธสัญญาาร่วมกัน บุคลากรในเครือข่ายต้องมีความเอื้อเฟื้อ จริงใจต่อเพื่อนร่วมงานในเครือข่าย บุคลากรเครือข่ายควรมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบ กัลยาณมิตรที่แท้จริง การสื่อสารกับบุคลากรในเครือข่ายควรสื่อสารอย่างทั่วถึง มีการกำหนด กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาางานเกี่ยวกับเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็น พลวัต เพื่อดำเนินงาน ในเครือข่ายตามแผนที่วางไว้แบบมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่าย ควรดำเนินงานบริหารงานเครือข่ายเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้นำเสนอข้อต่างๆ มีส่วนกำหนด วัตถุประสงค์ ข้อตกลงในการทำงาน มีโครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่เป็น เอกภาพ การสื่อสารระหว่างผู้นำกับสมาชิกในเครือข่ายมีหลากหลายรูปแบบ มีการควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมเพื่อลงมือ ปฏิบัติจริง ทำให้ทุกภาคส่วนต่างรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของแต่ละโครงการ อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความทุ่มเท การร่วมแรงร่วมใจ ผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ประสบ ความสำเร็จร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลพัฒนาการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมใหม่และจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง สรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้สมาชิกมีอิสระทางความคิด ให้เกียรติยอมรับกัน และเสริมสร้างวัฒนธรรม เครือข่ายเพื่อขจัดความขัดแย้ง สร้างบรรยากาศการทำงานเครือข่ายแบบสมานฉันท์ และ ส่งเสริมแรงจูงใจในการร่วมมือทำงานที่เป็นระบบ

ขั้นตอนที่ 6 การบำรุงรักษาความต่อเนื่องของเครือข่าย โดยมีการบริหารจัดการ ข้อมูลที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย ทุกระดับ มีการจัดสรรผลประโยชน์จากร่วมมือแบบเท่าเทียมกัน มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บทบาทของเครือข่ายความร่วมมือและผลสำเร็จที่เกิดขึ้น การดำเนินงานเครือข่าย เป็นลักษณะพันธมิตรภาคีกับกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร ไม่ใช่คู่แข่งกัน รวมถึงนำระบบ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการประสานงาน กับเครือข่ายต่างๆ

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้าง เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลตำบลทับมา ได้แก่

โครงการ Waste Wow Thapma Tourism & Health ขยะ มั่งคั่ง สุขุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน



เนื่องจากปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาน้ำท่วม และ จากประกาศศาลปกครองให้ตำบลทับมาเป็น 1 ใน 9 ตำบลในเขตควบคุมมลพิษมาตาพุด อีกรั้งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แต่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น จึงเป็นที่มา ของการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะลดปริมาณขยะและลดงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการบริหารจัดการขยะ และต่อยอดโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะที่ใช้กระบวนการ “ROSES” แบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มาสร้างมูลค่าจากขยะ สร้างเครือข่าย ผู้การท่องเที่ยวแนวคิด รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ชุมชนและเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

นิยาม ROSES ของตำบลทับมา อธิบายไว้ว่า (R = 3R 4 ประ ประยุกต์ ประดิษฐ์ ประหยัด ประโยชน์) (O = Organic 7 ป. พอเพียง ปลูก ปลุก แปร ประุง เป็บ บั่น ปล่อย) (S = Smiling Bin 3 ป. ปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ เปลี่ยนพฤติกรรม) (E = Eject คัดออก ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ) และ (S = Selling ขาย-ฝาก-บุญ ขายรับเงินสด ฝากธนาคารขยะยืม 17 เครือข่าย บุญผ้าป่า/บริจาค) นับได้ว่าเป็นรูปแบบการบริหารจัดการขยะที่คุ้มค่า ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ และครอบคลุมมิติทั้ง 4 ด้าน (สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข)

Waste Wow Thapma Tourism & Health ไม่ได้เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหา “ขยะล้นเมือง” เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร “ROSES” ที่สามารถดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมพื้นที่ของตำบลทับมา ก่อให้เกิดรายได้ การท่องเที่ยวแก่คนในชุมชนตามมา โดยสะท้อนให้เห็นจากการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบกัน

● **หน่วยงานภาครัฐ** สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลการเฝ้าระวัง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรม รวมถึงการติดตามประเมินผล

● ภาคประชาสังคม

▶ **วัดทับมา, วัดเขาโบสถ์** ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านพิธีการทางศาสนา และวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และอื่นๆ เช่น การสนับสนุนพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นต้นแบบ หรือขยายฐานความรู้ให้แก่ประชาชน สร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร

▶ **สถานศึกษา** โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม, โรงเรียนชุมชนวัดทับมา, โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ ให้แก่นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบหรือขยายฐานให้กับนักเรียน และประชาชน

▶ **กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลทับมา** ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ร่วมเป็นอาสาสมัครเกษตรหรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้สมาชิก และสร้างชุมชนให้น่าอยู่

▶ **กลุ่มแม่วิสาหกิจชุมชน** ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีวัฒนธรรมและด้านสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และยกระดับการพัฒนาไปสู่กิจการในระดับที่สูงขึ้น

▶ **กลุ่มผู้นำชุมชน** ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงติดตามและประเมินผล

๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

▶ **องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง** ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งกำจัดขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ รวมถึงการร่วมพัฒนาเครือข่ายขยะยืมในการร่วมรับซื้อขยะรีไซเคิล ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจให้เทศบาลทราบ

๑๑ หน่วยงานภาคเอกชน ตลาด ห้างสรรพสินค้า

▶ **บริษัท คสิณมมหานคร จำกัด** สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เน้นการลดการเกิดขยะ โดยใช้หลัก 3R (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ประชาชนมีการจัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี และดำเนินการเก็บขนขยะ แยกประเภทให้เป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด

▶ **กิจกรรมร่วมค้าระยองวิศวะโยธาพัฒนาอุตสาหกรรม** สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมด้านการจัดการขยะ เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ การคัดแยกขยะที่ศูนย์กำจัดขยะ

▶ **ตลาดนัดในพื้นที่** ตลาดนัดป่าสว่าง ตลาดนัดป่าสำเนาวิ ตลาดนัดขุนเขาว ตลาดหนองโพรง ตลาดนัดดิโอโซน

▶ **สถานประกอบการต่างๆ** อาทิ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน), ตลาดโลตัสสาขาระยองทาวน์, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ และกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งจุดรองรับขยะอันตรายชุมชน ดำเนินการตลาดนัดปลอดโฟม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน (บ้าน วัด โรงเรียน และสถานประกอบการ) ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน หาจุดเด่นของอัตลักษณ์ดั้งเดิมควบคู่กับพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อขยายผลสู่การท่องเที่ยวแบบวิถีพอเพียง ประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ (เป็นจำนวน 2,500,000 บาท/ปี) ลดปริมาณขยะได้ (862.26 ตัน/ปี) และมีเส้นทางท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ (จำนวน 21 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 8 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100) สำหรับผู้ป่วยติดเตียงก็ได้รับการดูแลรักษา และฟื้นฟูด้วยนวัตกรรมผ้าร่มและหมอนหลอด (จำนวน 14 คน) เกิดนวัตกรรมหนองโพรงโมเดล ทำให้สถิติใช้เลือดออกลดลง (มากกว่าร้อยละ 50) นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม อันก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลทับมา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับมา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทาง

สังคมในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แบบครบวงจร สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย/ต่อเนื่อง ทั้งภายในศูนย์และภายนอกศูนย์ที่ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม (กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง) และมีเครือข่าย



ที่เข้มแข็ง ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืน

สำหรับการส่งเสริมอาชีพของตำบลทับมา ทุกวันนี้ได้สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมากมาย ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีการทำงานเป็นทีมประสานการทำงานกับเครือข่ายต่างๆ ในการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม (ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันหาทางออก) นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น การประกอบอาชีพหาเลี้ยงตน จนเกิดความภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นของตน อาทิกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพเลี้ยงชันโรงบ้านทับมา สมาชิกที่เป็นช่างจะมาก่อเลี้ยงชันโรงขายให้กับกลุ่ม กิจกรรมสันตนาการตลาดนัดชิมช้อปชมชันโรง สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละท่าน กิจกรรมเลี้ยงชันโรงเป็นการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรที่ชันโรงช่วยผสมเกสรทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและยังมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำหวานของชันโรงและการแยกกล่องขายอีกด้วย กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตสมุนไพรไซ่หอยตำบลทับมา เป็นอีกภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ ที่ได้นำเปลือกไซ่เปลือกหอยมาประยุกต์ใช้ โดยผ่านกระบวนการกรรมวิธีย่อยสลาย จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในครัวเรือนอย่างทรายอะเบท การทำหมอนหลอด การทำผ้าเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยติดเตียง คนในชุมชนได้ร่วมออกแบบหมอนหลอดผ้าเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม เตรียมวัสดุ การตัดเย็บ และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการทดลองใช้ ตรวจสอบคุณภาพก่อนการนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

เทศบาลตำบลทับมา มีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายของ (ศพอส.) ดังนี้

หน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ

- NOGEZAKA-GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น เทศบาลเมืองยูกาวาระ ประเทศญี่ปุ่น
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทศบาลเมืองยี่โก

ร่วมกันสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้และขยายแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลช่วงกลางวันแบบบูรณาการในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดบริการและการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงานภาครัฐ

- เทศบาลตำบลทับมา

สนับสนุนบุคลากร/องค์ความรู้ สถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ ดำเนินการกำหนดระเบียบ แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการระดมทรัพยากร และความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงคนทุกวัยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานศูนย์ฯ

- โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ศูนย์การศึกษาอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระยอง และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองระยอง

ร่วมกันกำหนดระเบียบ แนวทางการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยงานภาคเอกชน สนับสนุนองค์ความรู้ โดยเป็นวิทยากร

- ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ THR
- โรงพยาบาลศรีระยอง
- ศูนย์บริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง

หน่วยงานภาคประชาสังคม

● วัดทับมา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการตำบลทับมา คณะกรรมการชุมชน

สนับสนุนบุคลากร/องค์ความรู้ สถานที่ อาหาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ กำหนดระเบียบแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การรับ-ส่งผู้สูงอายุ อำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินกิจกรรม ประสานงานระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นศูนย์กลางเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ การันตีด้วยโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลชนะเลิศ Grand Prize ผู้ชนะรางวัลใหญ่ HAPI ปี 2021 ผลงาน STRONG MODEL โดย เทศบาลเมืองยี่โก (จ.ปทุมธานี ประเทศไทย) เทศบาลตำบลทับมา (จ.ระยอง ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย) Yugawara Municipality (เทศบาลเมืองยูกาวาระ ประเทศญี่ปุ่น) และ NOGEZAKA-GLOCAL (ประเทศญี่ปุ่น) ที่เป็น Partner ร่วมกัน เป็นต้น

โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ในเขตพื้นที่ตำบลทับมามีสภาพพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลูกฟูก พื้นที่บางแห่งเป็นเขาสูงเล็กๆ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง ลำราง) ได้แก่ คลองทับมา, ลำรางหนองกะบาก - สะพานหิน (คลองจำหรุ) และลำรางหนองโพรง - แหลมมะขาม

โดยช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนของทุกปี) จะมีฝนตกชุกลมพายุกรรโชกแรงและหากมีภาวะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอบ้านฉางและเทศบาลเมืองมาบตาพุด จะไหลลงคลองหนองโพรงจำนวนมากเกินปริมาณความจุที่สามารถรองรับได้ น้ำปริมาณมาก ไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้ทัน ทำให้น้ำเอ่อท่วมขังอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ทันที ทำให้ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย สูญเสียทรัพย์สิน การเดินทางสัญจรไม่สะดวก ถนนชำรุดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย



เทศบาลตำบลทับมา จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด/อำเภอ/และระดับตำบล การร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนและเฝ้าระวัง ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งแบ่งแผนการดำเนินออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) บูรณาการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการน้ำ ในลำคลองทับมา ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ศึกษาวิจัยสำรวจออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทับมา บริเวณปลายคลองทับมา

- โครงการชลประทานระยอง ก่อสร้างสถานีสูบน้ำหนองโพรง – คลองน้ำหู และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ 5 ชุด

- แขวงทางหลวงระยอง ชุดลอกร่องระบายน้ำ ปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา ทุกสาย

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง จัดสรรงบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สนับสนุนเรือยนต์ และกำลังพล

● โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำรวจเส้นทางน้ำ และลำคลองในเขตความรับผิดชอบ และโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคลองทับมา

● สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศในพื้นที่ และฝ้าเตือนระวังก่อนเกิดภัย

● การนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สถานีสูบน้ำคลองหนองโพรง – คลองน้ำหู และสถานีสูบน้ำซอยแหลมมะขาม 2/1

ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อควบคุม ดูแล สิ่งการ ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน การควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้ลุกลามขยายตัว รวมถึงการอพยพ การดูแลรักษาพยาบาล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และประกาศยกเลิกสถานการณ์หลังจากกลับสู่สภาวะปกติ

สนับสนุนยานพาหนะ และกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายอพยพ ได้แก่

● กองพันทหารราบที่ 6

● กองพันทหารราบที่ 7 (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) จ.ระยอง

● มณฑลทหารบก ที่ 14

● กรมทหารราบ ที่ 21 รักษาพระองค์

● กลุ่มเครือข่ายออฟโรด สนับสนุนยานพาหนะออฟโรด ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายอพยพ

● แขวงทางหลวงระยอง สนับสนุนยานพาหนะ และกำลังพลช่วยเหลือประชาชนขนย้ายอพยพ

● สถานประกอบการในพื้นที่ เช่น บริษัท สยามแม็คโครระยอง จำกัด บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ ระยอง จำกัด ฯลฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ กระสอบทราย ทราย อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่รองรับการช่วยเหลือผู้อพยพ

ขั้นตอนที่ 3 หลังเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) สำรวจความเสียหายที่เกิดจากภัย ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประสานงานเครือข่าย เพื่อมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อร่วมกันทำความสะอาด กวาดล้างถนนที่พังกาอาศัยของประชาชนให้กลับสู่สภาวะปกติ

- กองพันทหารราบที่ 6 พื้นฟูสภาพแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบ
- กองพันทหารราบที่ 7 (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) จ.ระยอง พื้นฟูสภาพแวดล้อม

สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบ

- หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาลตำบลน้ำคอก เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา ฯ พื้นฟูสภาพแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบ

- ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลทับมา ในการสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านเกษตร

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับเทศบาลตำบลทับมา ในการสำรวจปัญหาสุขภาพของประชาชน และให้การช่วยเหลือ

- เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองทับมา) ตามโครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนได้ 1,500 ครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงสถานศึกษามากกว่า 20 แห่ง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดสถานการณ์จริง สามารถควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางน้ำ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย ในการทำให้ประชาชนมีรากฐานการดำเนินชีวิตที่ดี พัฒนาสู่อนาคตอย่างมั่นคง และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง